



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหา
ในปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรง
ต่อนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และ
เหตุการณ์ถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่าง ๆ อยู่เนื่อง ๆ

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาการร้องเรียน ฟ้องร้องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายดิเรก ต้าะเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกัน
๑	ภัยบุคคล -ครู กับ นักเรียน	<p>๑. โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแห่งกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในการทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๓. ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการเชิญนักจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๔. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนและความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก่นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน</p> <p>ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิด กฎระเบียบ กฎหมาย ต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุการลงโทษการกระทำความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>(๑) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง</p> <p>(๒) การทำทัณฑ์บน : ใช้ในกรณีที่นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือ กรณีทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบการทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย</p> <p>(๓) การตัดคะแนนความประพฤติ ; ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากะทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p> <p>๕. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกัน
		<p>๖. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘</p>
	- ครูกับบุคคลอื่น	<p>๑. สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งหาหรือแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๒. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด ระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุเหตุผลและการลงโทษการกระทำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้</p> <p>(๑) วักกล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง</p> <p>(๒) การทำทัณฑ์บน : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เช็ดหลาบการทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย</p> <p>(๓) การตัดคะแนนความประพฤติ ; ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p> <p>๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุตรหลานของผู้ปกครอง ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน</p> <p>๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้วาจาสุภาพและให้บริการด้วยมิตรไมตรีแก่ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ</p>
	- ครูกับครู	<p>๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน</p> <p>๒. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำความลับของเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเปิดเผยทำให้เกิดความเสียหาย</p> <p>๓. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ หลอกลวงหรือกลั่นแกล้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน</p>

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกัน
	อื่น ๆ	
๒	อุบัติเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ๒. ตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ๓. ตรวจสอบเครื่องเล่นสนามให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ๔. ตัดแต่ง ลิตรอนต้นไม้ให้เหมาะสมไม่ส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ๕. ตรวจสอบ ปรับปรุงสภาพบริเวณโรงเรียนและสำนักงาน ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ๖. จัดการจราจรภายในโรงเรียน และสำนักงานให้มีความปลอดภัย ๗. จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้พ้นจากอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ๘. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ๙. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๐. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที
๓	สาธารณภัย - สื่อสังคมออนไลน์	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเผยแพร่ข้อความหรือภาพถ่ายที่เป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ ๒. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเผยแพร่ข้อความหรือภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์อันอาจทำให้อื่นเสียหาย เตือนร้อน รำคาญ ๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด